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อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
========================= 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  

 ๕. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทนัต สํานักงานอธิการบดี 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๒. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๕. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๗. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๘. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๙. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๔. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๕. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๖. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๗. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๓๐. อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๒. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๓. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๓๔. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
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 ๓๕. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๓๖. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๔. อาจารย ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๕. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๙. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๐. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๑. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๑๒. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารย รุงจรัส หุตะเจริญ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๒. อาจารย จุฬาภรณ กําเนิดเพชร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓. อาจารย บัณฑิต ชาญณรงค คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๔. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๕. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๖. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  กอนเปดการประชุม คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร กลาวตอนรับสมาชิกสภาคณาจารย และ
ฉายวิดีทัศนแนะนําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร พรอมทั้งเปดโอกาสใหสมาชิกซักถามเก่ียวกับบทบาทของคณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากจบการซักถาม ผูชวยศาสตราจารย  
กุลณสรรค สายขุน ประธานสภาคณาจารย ไดกลาวขอบคุณคณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรท่ีอนุญาตใหใช
สถานที่สําหรับจัดประชุม และอํานวยความสะดวกตางๆ 

  ตอจากนั้น ประธานไดกลาวตอนรับอาจารยจากคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรท่ีเขารวมประชุมสภา
คณาจารย โดย ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ในฐานะประธานสภาอาจารยไดแนะนําสมาชิกสภาอาจารยคณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ดังนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารย รุงจรัส หุตะเจริญ 

  ๒. อาจารย จงดี โตอ้ิม 

  ๓. รองศาสตราจารย จําลอง อรุณเลิศอารีย 
 ๔. อาจารย จุฬาภรณ กําเนิดเพชร 
  ๕. อาจารย บัณฑิต ชาญณรงค 
 ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ชี้แจงเพ่ิมเติมวา สภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือนําเสนอประเด็นตางๆ ตอท่ีประชุมสภาคณาจารยในวันนี้ สรุปไดดังนี้ 
 ๑. เรื่อง PA ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ถือเปนความกังวลใจของอาจารยภายในคณะ ซึ่งมี

ขอคิดเห็นวา การทํา PA ในขณะนี้มีภาพเชิงลบมากกวาเชิงบวก หรือคลายกับบทลงโทษ หรือความเสี่ยงในการทํางานมากกวา



 ๓

ขอตกลงในการทํางาน หรือ แรงจูงใจในการทํางาน โดยทั้งนี้ขอเสนอใหสภาคณาจารยปรึกษาหารือกับทีมผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการปรับปรุง หรือแกไข PA รวมทั้งเกณฑภาระงานขั้นต่ําดวย 

 ๒. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการจัดตั้งศูนยเครื่องมือกลาง สําหรับคณาจารยทุกสวนงาน อีกท้ังควรพิจารณา
เก่ียวกับการลดหยอนคาใชจาย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของคณาจารยของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้คณะที่มีขนาดเล็ก จะ
ประสบกับปญหาเก่ียวกับงบประมาณ และทุนวิจัย ซึ่งอาจจะไมเพียงพอในการจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัย มีความเที่ยงตรง หาก
ทางมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตั้งศูนยเครื่องมือกลาง จะเปนแรงจูงใจและเปนการสงเสริมการทําวิจัยไดมากขึ้น รวมทั้งขอ
เสนอใหมหาวิทยาลัยชวยหาแหลงทุนวิจัยใหคณาจารย เพ่ือเปนการสงเสริมการทําวิจัยดวย 

  ๓.  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัย มีบุคลากรสองประเภทคือ 
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความขอกังวลเก่ียวกับการประเมิน กฎเกณฑ และระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ควรจะคํานึงถึงขาราชการที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนสถานภาพดวย ท้ังนี้ไดตั้งขอสังเกตวาในระยะหลัง
กฎเกณฑการประเมิน และระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะเอ้ือประโยชนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย
มากกวา จนเหมือนกับวาขาราชการ จะถูกลืมเลือนไป  

  ประธานชี้แจงและใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สภาคณาจารยไดใหความสําคัญเรื่อง PA มาก โดยสภาคณาจารยได
แตงตั้งคณะทํางานฯ และมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบจากการทํา PA และไดนําผลสรุป
จากการสํารวจเสนออธิการบดี และศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เรียบรอยแลว เรื่องศูนยเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัย
กําลังดําเนินการสรางศูนยเครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยที่สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล โดยใชงบประมาณ ประมาณ ๑๐๐ 
ลานบาท เรื่องทุนวิจัย จะรับไปพิจารณาขอมูล จุดบกพรอง ขอจํากัด เชน เรื่องอายุ วุฒิการศึกษา อยากไดขอมูลเชิงลึกเพ่ือ
นําเสนอผูบริหาร หาแนวทางแกไขตอไป สวนเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ไดเสนอท่ี
ประชุมทีมผูบริหาร แตไดถูกระงับไวกอน เกรงวาประชาคมจะสับสน 

 สําหรับเรื่องสองมาตรฐานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น กฎเกณฑตางๆ ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถยืดหยุนได แตขาราชการยึดตามระเบียบขาราชการ ไมอยากใหบุคลากรรูสึกวาแตกตางกัน ซึ่งจะรับไว
พิจารณาศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมตอไป 

            ประธานไดขอใหผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องศูนยเครื่องมือกลาง สรุป
ไดดังนี้ โครงการศูนยเครื่องมือกลางเปนโครงการของมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูบริหาร
จัดการ ในเบื้องตนจะใชพ้ืนที่บริเวณชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล สําหรับปงบประมาณนี้ไดรับงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงสถานที่และซื้อเครื่องมือวิจัยชุดแรก และมีแผนการของบประมาณตอเนื่องเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือวิจัยอีกสองป
หลักเกณฑการใหบริการแกบุคลากรยังไมมีการประกาศชัดเจน ท้ังนี้เครื่องมือวิจัยของศูนยเครื่องมือกลางอาจสามารถติดตั้งท่ี
สวนงานอื่นได ไมเฉพาะท่ีสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลแหงเดียว  

  ท่ีประชุมเสนอใหมีผูแทนสภาคณาจารยเขาเปนกรรมการบริหารในศูนยเครื่องมือกลาง และควรมีสวนลด
สําหรับคาใชจาย แตไมควรใหใชบรกิารฟรี 

 นอกจากนี้ ประธานไดขอให อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ในฐานะประธานคณะทํางานติดตามการออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภท
วิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน ใหขอมูลเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ การทํา PA ควรเปน Positive thinking ซึ่งได
เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงขาวสภาคณาจารยไปแลว มหาวิทยาลัยตองปรับใหเปน Positive view และควรเปนขอตกลงท้ัง
สองฝายอยางแทจริง ขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจปญหา PA ของแตละสวนงาน คือ รูปแบบไมชัดเจน ความสุขในการทํางานของ
อาจารยลดลง ผูบริหารใชอํานาจในทางที่ผิด ขาดธรรมาภิบาล สรุปแลว การทํา PA มีปญหาอยางแนนอน คณะทํางาน PA จะ
จัดทีมประเมิน PA แตละสวนงาน โดยกําหนดใหมีการสัมภาษณ และหาขอมูลในเชิงลึกในสวนงานตางๆ 

 หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และมีการอภิปรายเรื่อง PA อยาง
กวางขวาง สรุปไดดังนี้ 

  ๑. ควรกําหนด PA กลาง ท่ีทุกคนสามารถยอมรับได เนื่องจากธรรมชาติของมหาวิทยาลัยมีความ
หลากหลาย ควรแยกเปน PA แตละสาขา เชน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร  
ศิลปศาสตร อาจารยแตละทานอยูในสาขาใด ก็ทํา PA ในสาขานั้น เสนอเปนทางออกอีกแนวทางหนึ่ง 



 ๔

 ๒. ผลักดันใหมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําออกมากอน ถาทุกคนทํางานถึงเกณฑขั้นต่ํา ก็
สามารถอยูได แตขณะนี้เกณฑภาระงานขั้นต่ําถูกระงับไป มีบางหนวยงานใช PA เปนมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําซึ่งไมถูกตอง 

 ๓. มีปญหาเรื่องรูปแบบ ของ PA ไมชัดเจน 

 ๔. บางสวนงานไมมีปญหาในการทํา PA 
 ๕. ควรมีขอเสนอแนะแนวทางแกไขใหมหาวิทยาลัย 

 ๖. ไมทํา PA รายบุคคลไดหรือไม โดยใหหัวหนาภาควิชาทํา PA กับคณบดี และคณบดีทํา PA กับ
อธิการบดี 

 ๗. ธรรมชาติแตละคณะไมเหมือนกัน เสนอใหหยุดใช PA ชั่วคราวจนกวามหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุง 
PA ใหใชไดกับทุกคณะอยางเทาเทียมกัน 

 ๘. เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพ่ือรับขอรองเรียนเรื่อง PA เนื่องจากมีปญหาจาก
หลายสวนงาน 

 ประธานชี้แจงวา ไดเสนอเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตออธิการบดีไปแลว เนื่องจากไดรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาล ซึ่งมีความเห็นวา ถามีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น จะ
ชวยแกปญหาและบรรเทาทุกขไดอีกระดับหนึ่ง และเปนการทํางานเชิงรุก ซึ่งอธิการบดีเห็นดวย แตขอใหสภาคณาจารยคิด
รูปแบบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลดังกลาว  จึงขอฝาก รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย และสมาชิกท่ีสนใจ สมัคร
เปนคณะทํางานศึกษาขอมูลคิดรูปแบบ องคประกอบ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพ่ือจะนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยในการสัมมนา เรื่อง บทบาทและกลไกการทํางานของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ  
โรงแรมฮิลตัน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ แจงผลสรุปจากการประชุมคณะทํางานฯ วาจะผลักดันใหมีการกําหนดภาระ
งานขั้นต่ํากอน ซึ่งสภาคณาจารยจะแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจเยี่ยมการทํา PA ของสวนงาน โดยดําเนินการสัมภาษณและหา
ขอมูลในเชิงลึก ในแตละสวนงานตามที่ไดหารือกับ ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ในการนี้ขอความรวมมือสมาชิกท่ีสนใจ
สมัครเปนคณะทํางานดังกลาวดวย หลังจากไดขอมูลแลว จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับการทํา PA อยางไรใหมีความสุข ควบคูกับการ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประธานเสนอให อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ หาขอมูลของแตละสวนงานเกี่ยวกับปญหา PA วา 
สวนงานใดบางท่ีมีปญหา และสวนงานใดที่ไมมีปญหา เนื่องจากทราบวา บางสวนงานไมมีปญหาเลย เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา และในการประชุมสภาคณาจารยครั้งตอไป จะเชิญ ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เขามาพูดคุยเรื่อง PA 

  หลังจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๓๖ คน ไมมาประชุม ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๕ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจงเรื่องจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ดังนี้ 
 ๑) ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนดประชุมสมัยสามัญ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีกําหนดการดังนี้ 
 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประชุม ปอมท. เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ประธานฯ เปนผูเขาประชุม 
 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดน
แหงชาติ ปอมท. (ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต เขาประชุมอนุกรรมการฯ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี   



 ๕

ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ เขาประชุมอนุกรรมการฯ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   และรองศาสตราจารย อรพินทร 
พิทักษมหาเกตุ เขาประชุมอนุกรรมการฯ สาขาสังคมศาสตร) 

 ๒) ปอมท. ขอใหสมาชิกสภาคณาจารยสมัครเปนคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป ๒๕๕๓ 
เรื่อง การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเปนความฝน? ระหวางวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการเดนส โดย
สมาชิกสามารถแจงชื่อไดท่ีฝายเลขานุการ 
 ๓) กําหนดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม
จอมเทียนปาลมบีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี ประธานเปนผูเขาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๓ การเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 

  ประธานแจงเรื่องการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ ๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ ศูนยการแพทยสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีสมาชิกแจงความประสงคเขารวมเยี่ยมชื่นชม คือ ประธาน รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต  
รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี  อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล และผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ 

  ๑.๒.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะทันตแพทยศาสตร ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ชั้น ๑๐ อาคาร ๔ คณะทันตแพทยศาสตร มีสมาชิกแจง
ความประสงคเขารวมเยี่ยมชื่นชม คือ ประธาน รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี  อาจารย 
ศุภกฤต โสภิกุล  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ และผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๔ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
   ประธานแจงเรื่องท่ีไดดําเนินการไปแลว ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ ทําหนังสือถึงคณบดี ผูอํานวยการสวนงานเพ่ือขอใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปน
อาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย พรอมสําเนาเรียนประธานสภาอาจารยสวนงานตางๆ 
 ๑.๔.๒ ทําหนังสือถึงอธิการบดี เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑.๔.๓ ทําหนังสือถึงประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง ชี้แจงเหตุผลของมติสภา
คณาจารย กรณีไมรับรองให รองศาสตราจารย เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ เปนอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย โดยสําเนาเรียน 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และรองศาสตราจารย เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ 
 ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา ชิดชวงชัย สอบถามถึงสาระสําคัญของหนังสือของประธานสภาอาจารย
คณะสาธารณสุขศาสตรท่ีสอบถามมา และประเด็นที่ประธานตอบไป ซึ่งมีความเห็นวา เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน สมาชิก
สมควรไดรับรูขอมูล พรอมกันนี้ รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เสนอใหนําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมสภาคณาจารย ประธาน
ชี้แจงวา จะสงเอกสารทั้งของประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร และเอกสารที่ประธานตอบประธานสภาอาจารยคณะ
สาธารณสุขศาสตรใหสมาชิกทุกคนทางอีเมล ถามีขอสงสัยหรือไมเห็นดวย ขอใหนําเรื่องนี้เขาระเบียบวาระในการประชุมเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

   ประธานแจงเรื่องเก่ียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี้ 



 ๖

   ๑) มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๒  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมวิชัย
ประสิทธ์ิ ๑ และ ๒ ชั้น ๓ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เลขาธิการเปนผูเขาประชุม 

 ๒) ฝายเลขานุการไดสงรายชื่อสมาชิกท่ีแจงความประสงคทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยานให
มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งเรียบรอยแลว สมาชิกทานใดตองการใหประธานฯ ขอรถรับ-สงจากสวนงาน ขอใหแจงฝายเลขานุการ 
สําหรับคําสั่งแตงตั้งฯ บัตรเชิญอาจารยสักขพียาน แผนที่ คูปองตางๆ แนวทางปฏิบัติฯ จะสงใหสมาชิกในเร็วๆ นี ้
 อาจารย ภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร แจงวา รานที่ใหเชาชุดปกติขาว ไมมีเครื่องหมายของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขอใหท่ีประชุมพิจารณา ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา นาจะเสนอใหสวนงานเปนผูจัดซื้อ หรือขอให
สมาชิกยมืจากสวนงาน หรือบุคคลที่รูจัก แตไมเห็นดวยที่จะใหสภาคณาจารยขออนุมัติซื้อเก็บไวท่ีสภาคณาจารย เนื่องจากในป
ตอไป ไมทราบวา คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมอบหมายใหสมาชิกสภาคณาจารยทําหนาท่ีเปน
อาจารยสักขีพยานหรือไม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๖ บริการรถยนตรับ-สงบุคลากร เสนทาง มหาวิทยาลัยมหิดล-องคพระปฐมเจดีย 
   ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอนุมัติ จัดโครงการรถยนต รับ-สงบุคลากร เสนทาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา-องคพระปฐมเจดีย ซึ่งจะทดลองวิ่งใหบริการในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๓๕๕๓ โดยจะจัดรถยนต
ปรับอากาศ ขนาด ๓๒ ท่ีนั่ง ใหบริการเสนทางถนนเพชรเกษม ปนเกลา-นครชัยศรี โดยมีอัตราคาโดยสารขึ้นอยูกับระยะทาง 
คือ เท่ียวละ ๑๐ บาท และ ๒๐ บาท 

 ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย ชี้แจงวา มีบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร ฝากขอเสนอให
เขาไปรับ-สง ในตลาดนครปฐม ขอเปนรถพัดลม และไมเสียคาโดยสาร 

 ประธานชี้แจงวา การเก็บคาโดยสาร เปนมติของที่ประชุมปฏิบัติการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีนโยบายจัด
รถรับ-สงบุคลากร รถรับ-สงของมหาวิทยาลัยที่วิ่งอยูในปจจุบันเปนการวิ่งระหวางวิทยาเขต จุดประสงคหลักเพ่ือบริการ
อาจารยและบุคลากรที่ตองเดนิทางไปสอน หรือประชุม หรือติดตอราชการระหวางวิทยาเขต  เหตุผลที่ไมสามารถเขาไปจอดใน
ตลาดได เพราะเปนทารถเมลขาว ซึ่งรถเมลขาวไดรับผลกระทบเรื่องรายไดจากการที่มหาวิทยาลัยจัดรถรับ-สงบุคลากร   
อาจารย เอกราช เกตวัลห ไดประสานใหจอดบริเวณที่ใกลท่ีสุดแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๗ คณะกรรมการเครือขายผูดูแลเว็บไซต 
   ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอใหสภาคณาจารยเสนอชื่อผูแทนเพื่อเปนกรรมการเครือขาย
ผูดูแลเว็บไซต ซึ่งประกอบดวย Webmaster และ Web Content Manager เพ่ือดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประธานไดมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช สมาชิกสภาคณาจารย เปน Web 

Content Manager และนายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เปน Webmaster ของเว็บไซตสภาคณาจารย 
 ผูชวยศาสตราจารยชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ชี้แจงวา ไดพิจารณาปรับแกผังเว็บไซต รวมกับ นาย 
ณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ สําหรับการแตงตั้งเปน Web Content Manager เพ่ิงไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเปนเพียงที่ปรึกษา ใหคําแนะนําเทานั้น และในขณะนี้ไดรับ feedback จากสมาชิกสวนหนึ่งวา เว็บไซต
ของสภาคณาจารยควรเรงดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยดวน สําหรับการกํากับดูแลเว็บไซต รวมทั้งขอมูลนั้น เปนหนาท่ีของ
กรรมการฝายประชาสัมพันธ และเจาหนาท่ีสภาคณาจารย   ซึ่งจะรายงานความคืบหนาในสวนที่ไดรับมอบหมายใหทราบตอไป 

 เลขาธิการไดสั่งการให นาย ณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ เรงปรับปรุงเว็บไซตสภา
คณาจารยโดยดวน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีการแกไข ดังนี้ 



 ๗

 หนา ๗ บรรทัดที่ ๑ คําวา อาจารยภัทรงพศ แกเปน ภัทรพงศ 
 หนา ๕ ขอ ๓.๑ บรรทัดที่ ๑๓ เพ่ิมขอความหลังคําวา ๒ ประเด็น คือ ขอ ๒๑ วรรคสาม และขอ ๓๓ วรรค
สอง 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... 
 ประธานแจงวา มติท่ีประชุมครั้งท่ีแลว ประธานเสนอใหรองศาสตราจารยอธิป ลิขิตลิลิต ในฐานะ
ประธานคณะทํางานยกรางขอบังคับฯ นําขอเสนอแนะของที่ประชุมกลับไปพิจารณาในเรื่องอํานาจหนาท่ีของสภาคณาจารยใหม 
โดยเสนอแนะใหคิดนอกกรอบและไมยึดติดกับสภาวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใน
การประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารยอธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะทํางานยกรางฯ ลาประชุม ขอใหประธานชี้แจงแทน 

 ประธานไดเสนอใหมีการจัดประชุมวิสามัญ เพ่ือพิจารณาเรื่องรางบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
สภาคณาจารย พ.ศ. .... เนื่องจากจะเสนอเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งท่ีประชุมสภาคณาจารย
เห็นชอบใหกําหนดประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม 
๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี หากสมาชิกทานใดไมสามารถมาประชุมได ก็ขอใหสงขอคิดเห็นมายังประธานเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... ตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 ๓.๒  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สภาคณาจารยกับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล ดวย
การเรียนรู เติบโต และเปล่ียนแปลงไปพรอมๆ กัน” (SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and 

change) 

  ตามที่สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สภา
คณาจารยกับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล ดวยการเรียนรู เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กัน” (SENATE 

and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change) ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ฟารมโชคชัย 
บูติก แคมป อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา นั้น เนื่องจากมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้นในบานเมือง ประธานจึงขอเลื่อนการ
จัดสัมมนาดังกลาวออกไปจนกวาเหตุการณบานเมืองจะเขาสูภาวะปกติ 
  ท่ีประชุมเห็นชอบใหเลื่อนการสัมมนาฯ จากเดิม เปนวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สถานที่เดิม  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

 ๓.๓  โครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประธานแจงวา มติท่ีประชุมครั้งท่ีแลว ท่ีประชุมมอบหมายใหอาจารยภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร  
รองศาสตราจารยอรพินทร พิทักษมหาเกตุ และอาจารยจงดี โตอ้ิม ไปปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินการออกแบบสํารวจ
ความตองการที่พักอาศัยของบุคลากร เพ่ือดําเนินการตอไป 

  อาจารย จงดี โตอ้ิม ชี้แจงวา จะดําเนินการออกแบบสํารวจความตองการที่พักอาศัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ แนวทาง โดยใช google document และแบบสํารวจที่เปนกระดาษ Hard Copy สําหรับบุคลกรที่เขาถึงไมได 
สําหรับการสงแบบสํารวจที่เปน Hard Copy ท่ีประชุมเสนอใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนผูดําเนินการ และถาสวนงานใด
ไมมีสภาอาจารย ขอใหสมาชิกสภาคณาจารยรับไปดําเนินการ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

  ๓.๔ ผลกระทบของการบังคบัใช TQF (Thailand Qualification Framework) กับคณาจารยมหิดล 

   อาจารย โสฬส ศิริไสย ชี้แจงวา คณะทํางานไดมีการประชุมแลว มีมติจะจัดประชุมเก่ียวกับการให
ความรูเรื่อง TQF ในรูปแบบสานเสวนา ซึ่งมีความเห็นวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดนําระบบ TQF มาใชแลว ผูบริหารไดมอบหมาย



 ๘

ใหผูรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งมีท้ังผูเห็นดวยและผูตอตาน คณะทํางานอยากใหมีการแสดงความคิดเห็น ลักษณะของการจัด
สานเสวนาเปนเวทีความรูสาธารณะ ผูเขารวมสานเสวนา จํานวนไมเกิน ๒๐ คน หลังจากนั้น คณะทํางานจะกลั่นกรองและ
สังเคราะหขอมูลเสนอผูเก่ียวของตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

   ๓.๕ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๕.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงาน
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

   อาจารย  ภุชงค  ลิ ขิตธนสมบัติ  ประธานคณะทํ า งานติดตามการออกขอ บังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสาระสําคัญจากการประชุม ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๕.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 

                              ๓.๕.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ชี้แจงวา 
ประธานสภาคณาจารยไดสงหนังสือไปยังคณบดี และผูอํานวยการทุกสวนงานเพื่อขอใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปน
อาจารยตัวอยาง โดยสําเนาเรียนประธานสภาอาจารยทุกสวนงาน และกําหนดใหทุกสวนงานเสนอชื่ออาจารยตัวอยางกลับมายัง
สภาคณาจารย ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

   ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา ตามที่ประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรทําหนังสือ
สอบถามเร่ืองขอทราบเหตุผลของมติสภาคณาจารย กรณีไมรับรองให รองศาสตราจารย เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ เปนอาจารย
ตัวอยางของสภาคณาจารย นั้น ไดทําหนังสือตอบไปแลววา ประเด็นหลักคือ มีผูคัดคาน และมีความเห็นวา ผูท่ีจะเปนอาจารย
ตัวอยางจะตองเปนผูท่ีปราศจากการถูกฟองคดีความตางๆ แมแตเสียงคัดคานเพียงเสียงเดียว ก็จะรับพิจารณา และท่ีประชุม
สภาคณาจารยก็ลงมติไมรับรองไปแลว ก็นาจะยุติเรื่องนี้ไดแลว 
   ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ชี้แจงวา ไดเขารวมเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เม่ือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอตั้งขอสังเกต
เรื่องการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. วา ระเบียบที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย อาจารย
ดีเดนแหงชาติของที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมมีความชัดเจน และไมมีความเปนธรรม 
การพิจารณาขึ้นอยูกับขอมูลในการเขียนของผูเสนอชื่อ กรรมการจะดู Publications และดูแมกระท่ัง h-index มีความเห็นวา 
เอนเอียงไปในทางนักวิจัยดีเดน ซึ่งผูท่ีผานการคัดเลือกรอบแรกเปนศาสตราจารยท้ัง ๓ คน และมี Publications มากกวา ๔๐๐ 
เรื่อง ซึ่งบางคนไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดน ปอมท. เม่ือปท่ีแลวก็ยังเสนอกลับมาอีก เพ่ือจะเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ 
จึงขอฝากประธานเสนอแนะตอท่ีประชุม ปอมท. 
    ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายแลว ใหความเห็นวา ผูท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารย
ดีเดนแหงชาตินั้น คณะกรรมการฯ ควรคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนครูมากกวา สวนตําแหนงนักวิจัยดีเดนมี
หลายหนวยงานที่ใหการยกยองเชิดชูรางวัลนี้อยูแลว  ถาจะเนนหรือเลือกเฉพาะนักวิจัยดีเดนก็สมควรให ปอมท. ปรับปรุง
หลักเกณฑใหม 



 ๙

    ประธานเสนอใหกรรมการฝายพัฒนาอาจารยชวยศึกษา สังเคราะหขอมูล และวิเคราะห
ระเบียบที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย อาจารยดีเดนแหงชาติของที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ แจงวา สําหรับสาขาสังคมศาสตร มีอาจารยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลไดผานการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติฯ รอบแรก ซึ่งจะมีการสัมภาษณบุคลากรในคณะที่มีผูผานการ
คัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ สําหรับแนวทางการคัดเลือกฯ ของสาขาสังคมศาสตรก็คลายคลึงกับสาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แตในฐานะเปนกรรมการคนหนึ่ง ไดพยายามชี้แจงใหคณะกรรมการฯ ทําตามกติกาสากล 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๕.๔ กรรมการฝายวิชาการ  
 ประธานชี้แจงวา ท่ีประชุมไดมีมติเสนอ รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เปนประธาน
กรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แตรองศาสตราจารย วิไล 
หนุนภักดี ขอไมรับตําแหนงประธาน จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกประธานกรรมการฝายวิชาการคนใหม 
 ท่ีประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ เปนประธานกรรมการฝาย
วิชาการ และเสนอให ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ เปนเลขานุการ ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูล
เพียรกิจ แจงวา การประชุมตองเดินทางมาศาลายา และในระยะนี้มีภารกิจมาก จึงขอใหการจัดประชุมกรรมการฝายวิชาการได
มีการหมุนเวียนไปยังวิทยาเขตพญาไทบาง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 ประธานไดฝากขอเสนอแนะตอประธานกรรมการฝายวิชาการ ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑) ผลักดันความรูทางวิชาการที่มีอยูในสวนงาน ใหเปนนโยบายสาธารณะ 
 ๒) พิจารณาเรื่องวารสารวิชาการในดานตางๆ ใหเปนวารสารระดับชาติ และมี Impact 

factor 
 ๓) การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผลักดันใหอาจารยในมหาวิทยาลัยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการไดมากขึ้น 

๓.๕.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
           รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สรุป
สาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๕.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

        ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา ยังไมมีการประชุม จะประชุมในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขอความรวมมือจากสมาชิกทุกสวนงาน ขอใหสงปญหาเก่ียวกับนักศึกษา มาที่อีเมล rapni@mahidol.ac.th  
เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุมไดเสนอแนะ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) การรณรงคสรางจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ นักศึกษาถูกรถ

ชนตรงถนนหนามหาวิทยาลัยมหิดลบอยครั้ง 
 ๒) นักศึกษาไมใชสะพานลอย 

 ๓) การขับรถดวยความเร็วในบริเวณมหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ยินดีรับขอเสนอแนะเพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๑๐

                              ๓.๕.๗ กรรมการฝายสวัสดิการ และกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ และผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ชี้แจงวา ฝายสวัสดิการเคยมีแผนจะจัดจัดโรดโชวเก่ียวกับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตกาญจนบุรี แตมหาวิทยาลัยไดจัดเก่ียวกับเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว จึงยัง
ไมไดดําเนินการตอ อาจารย ภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร ชี้แจงวา เคยเสนอจะจัดโรดโชวใหความรูเรื่องการบริหารการเงินใหได
ผลตอบแทนมากขึ้น แตขณะนี้วิทยาเขตกาญจนบุรีอยูระหวางการปรับโครงสราง จึงขอระงับเรื่องนี้ไวกอน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๕.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารยวิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ยังไมมีการประชุม แตมีประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับสิทธิของผูรองทุกขในการเขาฟงการ
ชี้แจงของผูบังคับบัญชา และปญหาการรับสงเอกสารขอโตแยงและพยานหลักฐานที่ไมไดกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน รวมทั้งการ
สงเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) วา สามารถรับเปนขอมูลไดหรือไม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๕.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ   
  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ ลาประชุม 
๓.๕.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  

 ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 
๓.๕.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
           ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ สําหรับเรื่องท่ี 
ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต ขอที่จอดรถ ไดประสานงานเกี่ยวกับเรื่องท่ีจอดรถใหแลว ไดรับแจงวา สามารถจอดรถที่
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได แตขณะนี้ทางคณะกรรมการฯ มีปญหาเรื่องขอบเขต อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการล็อคลอรถ 
และการรณรงคใหใชสะพานลอย 

 ท่ีประชุมไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดจราจรและความปลอดภัยอยางกวางขวาง 
สรุปไดดังนี ้

 ๑) มหาวิทยาลัยจะทําสะพานยูเทิรน (เกือกมา) เลยศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๒) รถมอเตอรไซคท่ีวิ่งในมหาวิทยาลัยขับดวยความเร็ว 

 ๓) จะปดประตู ๓ อยางถาวร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 
 ๔) สะพานลอยหนามหาวิทยาลัยสรางไมไดมาตรฐาน 

 ๕) ยกเลิกไฟแดงหนามหาวิทยาลัย ทําใหรถวิ่งเร็วไดตลอด เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และทํา
ใหรถที่รอยูเทิรนติดมากขึ้น 

 ๖) ฝนตกน้ําทวมหนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และคณะวิทยาศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ยินดีรับขอเสนอแนะเพื่อเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๕.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา  
  อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา ลาประชุม 

๓.๕.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรปุสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและ
โรงอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 



 ๑๑

 ๑) ขณะนี้การปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําท้ิงจากรานคาและจุดลางภาชนะของโรงอาหาร
กลางยังไมแลวเสร็จ กําลังเรงดําเนินการจะใหเสร็จเรียบรอยทันการเปดภาคการศึกษาใหม ปญหาอยูท่ีความไมพรอมในการ
ทํางานของผูรับจางปรับปรุง ท้ังนี้ฝายสถานที่จะแกไขชั่วคราว เพ่ือใหเกิดความสะดวกกับผูใชบริการ  
 ๒) ปรบัปรุงอัตราคาชดเชยสําหรับภาชนะสวนกลางสูญหายใหม ดังนี้  

 รานที่จายคาภาชนะสูญหายรายเดือนมากกวาเดือนละ ๕๐๐ บาท ใหชําระปละ ๖,๐๐๐ บาท  

 รานที่จายคาภาชนะสูญหายรายเดือนต่ํากวา เดือนละ ๕๐๐ บาท ใหชําระปละ ๓,๐๐๐ บาท  
 รานที่จายคาภาชนะสูญหายรายเดือนต่ํากวา เดือนละ ๑๐๐ บาท ใหชําระปละ ๑,๐๐๐ บาท  

 โดยสรุปแลวรานคาจะรับภาระคาภาชนะสูญหายลดลง ท้ังนี้ตองรณรงคดานการชวยรักษา
ทรัพยสินสวนรวมดวย  

 ๓) เนื่องจากถนนดานหนาหอพัก ๑๐ ปดซอมแซม จึงไดทําลานจอดรถชั่วคราวดานหลัง
โรงอาหารกลางขึ้น ขณะนี้ผูใชบริการสามารถขับรถเขาไปจอดไดแลว  
 ๔) มหาวิทยาลัยไดโอนรานคาและรานบริการที่อยูใตอาคารวิทยาศาสตร ๓-๔ ใหอยูใน
กํากับและบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรแลว ทําใหคณะกรรมการมาตรฐานฯ ไมตองดูแลรานคาและรานบริการในพ้ืนที่
ดังกลาว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ   
   ๔.๑  การบรรจุผูที่เปนอาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร แจงวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหสวนงานบรรจุผูท่ีเปนอาจารย
ตองจบปริญญาเอกเทานั้น ทําใหภาควิชาการพยาบาล ไมสามารถบรรจุอาจารยพยาบาลที่จบปริญญาโทได ซึ่งจะเสนอเรื่องนี้เขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารยในครั้งตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๒  กรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ หากสมาชิกมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ขอใหอีเมลไปที่  
ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๓  ประชุมใหญ TQF 

   อาจารย จงดี โตอ้ิม แจงวา มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมใหญ เรื่อง TQF ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ชั้น ๒ สมาชิกท่ีสนใจสอบถามรายละเอียดไดท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๔ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
 ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 




